



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 346

ngày 17 tháng 2 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ

Đại Đồng

*Đại đồng cứu thế tự phân bàn
Trí tuệ khai thông pháp pháp an
Thông cảm đường tu tự dứt khoát
Chơn tâm hành triển nhận pháp an*

*Kính bái,
Vĩ Kiên*

Mục Bé Tám từ 15/12/01 đến 21/12/01

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) *Quý thương có ích gì không?*
- 2) *Tâm làm thân chịu là sao?*
- 3) *Tâm tình hướng thượng có hữu ích gì không?*
- 4) *Chiến thắng người khác có hữu ích gì không?*
- 5) *Hòa đồng xây dựng có hữu ích gì không?*
- 6) *Tâm thức hướng thượng có hữu ích gì không?*
- 7) *Thâm tình diễn tả ra sao?*

<p>1) Atlantic city, 15-12-2001 10 : 10 AM <i>Hỏi : Quý thương có ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa quý thương mới có cơ hội mở lượng từ bi</p> <p>Kệ : <i>Từ bi giải tỏa tâm phiền muộn Tĩnh trí tâm thân chẳng tít cuồn Thức giác chính mình thân ổn định Bình tâm thực hiện giữ thân mình</i></p>	<p>2) Atlantic city, 16-12-2001 4 : 50 AM <i>Hỏi : Tâm làm thân chịu là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm làm thân chịu là phải trách nhiệm chính mình</p> <p>Kệ : <i>Tâm làm thân chịu chẳng buồn than Lý luận u o chẳng hợp bàn Học hỏi chính mình không dấy động Thực hành chánh pháp tự mình an</i></p>
<p>3) Atlantic city, 17-12-2001 2 : 40 AM <i>Hỏi : Tâm tình hướng thượng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm tình hướng thượng có thể gây thành một tập quán tốt</p> <p>Kệ : <i>Tâm tình hướng thượng tự khai thông Tiến hóa khai thông tự tiến tòng Thức giác chính mình không dấy động Tâm tình phát triển tránh phập phồng</i></p>	<p>4) Atlantic city, 18-12-2001 3 : 55 AM <i>Hỏi : Chiến thắng người khác có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa chiến thắng người khác hoàn toàn không hữu ích</p> <p>Kệ : <i>Xây dựng bền lâu lại dễ hòa Trì tâm tu luyện hiểu gần xa Bền tâm xây dựng chung hành tiến Quý tướng Trời cao được tiến xa</i></p>
<p>5) Atlantic city, 19-12-2001 4 : 05AM <i>Hỏi : Hòa đồng xây dựng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa hòa đồng xây dựng tiết kiệm sự giết chóc lẫn nhau</p> <p>Kệ : <i>Thực hành khai triển trí tâm thân Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần Tiến triển cứu người tâm tự thức Trùng tu chánh pháp chẳng phân tâm</i></p>	<p>6) Dallas, 20-12-2001 5 : 40 AM <i>Hỏi : Tâm thức hướng thượng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm thức hướng thượng rất hữu ích, sẽ có cơ hội tiến tới thanh tịnh và vô cùng</p> <p>Kệ : <i>Phân minh đời đạo mỗi vùng tiến Có có không không chẳng có phiền Giao cảm tình Trời không dấy động Tình thương đạo đức tự phân huyền</i></p>
<p>7) Dallas, 21-12-2001 10 : 00 AM <i>Hỏi : Thâm tình diễn tả ra sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thâm tình lúc nào cũng quý trọng</p> <p>Kệ : <i>Thâm tình diễn tả chuyển hướng khuynh Diễn giới phân minh rõ tiến trình Đầu Phật tâm hành qui nhứt bốn Bền lâu thanh tịnh tự phân minh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Ngày 13/8/2001

Kính thưa Thầy,

Hôm nay con xin mạo muội được viết vài dòng gửi đến Thầy. Con rất ngại khi làm phiền đến Thầy, vì Thầy nay tuổi đã cao lại rất còn nhiều việc để lo cho các bạn đạo khác nữa và vô số việc đang chờ Thầy giải quyết. Nhưng kính thưa Thầy, con đã cùng đường bí lối, nên phải trút hết nỗi lòng tâm sự với Thầy.

Con thiền Vô Vi đã được 2 năm mấy rồi, qua sự chỉ dẫn của vài người bạn. Thoạt đầu con tập hành thiền (tuy chưa được rành lắm) nhưng kết quả khả quan. Con với đi phần nào phiền muộn, bệnh tật và tâm linh thật nhẹ nhàng. Nhưng thưa Thầy, một năm sau, thì con thấy không còn kết quả khả quan như lúc đầu, càng ngày con toàn gặp những điều phiền muộn như thoạt đầu (gia đình, xã hội, chồng, con, bệnh tật...).

Con quên thưa với Thầy ở đoạn đầu là con chỉ là một người không có phần may mắn trên cuộc đời này. Con là một con người bệnh hoạn và kém cỏi trên mọi phương diện, trong gia đình, ngoài xã hội cũng vậy. Con nghĩ sau này khi lập gia đình, con sẽ được ổn định đời sống, có tình thương của chồng con (vì trong gia đình, con không có tình thương của cha mẹ, bà con, anh chị em thật sự, vì mọi người đều khác tuổi, không hợp nhau). Bây giờ đã có gia đình, nhưng cũng khác với bên nhà chồng, luôn cả chồng và con, nên trong gia đình cứ lục đục hoài...

Chồng con thì cờ bạc, ham vui, không lo cho gia đình, mà chỉ lo cho bên nhà ở VN. Con cái thì học dở, lì lợm, vì ở ngoại quốc, nên vấn đề giáo dục con trẻ thật khó khăn, không như ở quê nhà. Con đi xin việc làm cũng thất bại, làm mẹ và làm vợ cũng thất bại, làm con thật chán nản với cuộc đời này. Xin việc làm thì không ai nhận vì thấy quá ốm yếu, nhỏ con. Tai con bị bệnh lãng tai nên không ai muốn mượn một kẻ như con. Con thất bại quá, phải không thưa Thầy?

Thầy dạy niệm Phật tai nạn sẽ qua đi ! Nhưng con thực hành đã trên 2 năm, nhưng không có kết quả gì, lại đi thực lùi thêm. Thưa Thầy, người ta thường nói : "sông có khúc, người có lúc". Từ lúc con ra đời đến nay đã gần 50 tuổi rồi, nhưng vẫn còn đau khổ triền miên. Con thật sự chống hết nổi rồi Thầy ơi! Cuộc đời Thầy tuy đau khổ cùng cực, nhưng Thầy tu và được kết quả thành tựu và ngày nay, Thầy còn giúp đỡ bao nhiêu người đang khốn khổ... Riêng con thì thật không may, bất cứ làm gì cũng không được kết quả tốt, chỉ thất bại về mọi mặt : "Đời cũng như Đạo".

Trút được tâm tư sầu khổ với Thầy, hy vọng với đi phần nào gánh nặng nà. Bây giờ thì con phải đi cho hết đoạn đường "dài" này.

Con mong nhận được sự chỉ dẫn của Thầy để giúp cho phần tâm linh con thức tỉnh lại, làm sao cho tu mỗi ngày một tinh tấn hơn, để không phụ lòng Thầy đã hết lòng lo cho các con.
Kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe để đi dắt chúng con trên con đường đạo

Con,
M H

A C, ngày 3/10/2001

M H,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13/8/2001, được biết con đang phân vân trên đường tiến hóa. Con biết phải trái mà lo tu sửa, từ trở ngại này cho đến trở ngại nọ, cùng do tâm thân bất ổn vì sự tham dục sẵn có trong con.

Ở đời này, mỗi điều khó khăn và không thuận ý cũng khởi sự từ sự tham lam căn bản của mọi người có sẵn làm cho mọi người buồn tủi. Khi chúng ta muốn làm điều tốt cho tất cả, không khác gì người đang bơi lội và bị chìm đắm, thì ai cũng muốn vươn lên để tránh những sự bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào! Nay con đã được cư ngụ nơi xứ tự do và muốn được sự bình an thì phải thực hành tự cứu. Cần xây dựng và sửa chữa bên trong của nội thức. Chỉ có tâm niệm Phật theo băng giảng của Thầy, khút trực lưu thanh thì mới thật sự thay đổi sự kích động và phản động từ bên ngoài cho đến bên trong. Dũng mãnh hành tiến thì sẽ có kết quả ở tương lai. Ở trên đời này từ vua cho đến dân đều phải khổ! Học khổ mới tiến thân trong sự nhịn nhục. "Biển cho lặn mình châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần!". Chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, không nên ôm vào lòng, chỉ có tăng gia sự khổ tâm và không giải quyết được. Ở đời này, muốn làm một điều tốt cho chính mình, thì phải thực hành cho kỳ được những điều căn bản của Trời Đất đã và đang sắp xếp. Bỏ công hành thì mong ra được tiến, bằng không thì chỉ chìm trong đồng bùn, càng ngày càng lún sâu và không có lối thoát. Những gì Thầy đã viết ra đây chính bản thân của Thầy cũng đã nếm qua và tự thoát bằng một dũng chí sẵn có. Mỗi mỗi đều phải tạo một kỳ công cho chính mình thì mới có. Ước mong con dốc lòng tu sửa bằng một đường lối dứt khoát, chung hành chung tiến, cũng như Thầy đã trải qua từ giây phút khắc.

Chúc con vui hành và tự tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

1) Người tu Vô Vi nên thâm tu thâm tiến hay nên nói đạo để ảnh hưởng người khác?

Không biết đạo mà nói đạo là hại người ta. Chưa biết mình mà nói đạo gì? Phải biết nguyên lý cuộc sống của chính mình mới thật thà nói sự thật. Đạo là hồng có nói láo được, nói sự thật. Chút đừng có mới hiểu chút chút, nghe đạo chút chút, rồi ăn cắp chút chút, nói chút chút, nó hồng có ích gì hết hà, hại người ta không. Mình phải thật thà lo tu trong thanh tịnh. Người ta nhìn mặt mình thấy người này trước kia hung hăng bây giờ trở nên một người thật thà và có tâm phục vụ mọi người, đó cũng đủ ảnh hưởng người ta rồi. Không nên nói mà không làm. Vô Vi có một số vì quá tự do: nói mà không làm. Thành ra tự hại và hại luôn người khác, xuống địa ngục chỉ bị cắt lưỡi mà thôi, hồng có tiến được.

2) Tu theo pháp lý Vô Vi có cần làm việc cho có nhiều tiền không?

Không cần! Làm việc, có việc làm đủ sống thôi. Làm muốn ăn công mà, cho cái xác này làm việc, còn không thì nó làm biếng. Trong cái xác nó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ là cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện. Phải nhịn nhục, nhờ đó có cơ hội để học nhịn nhục để tiến hóa. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chùng nào, cảm ơn đối phương, lấy oán làm ân. Cho nên những người tu Vô Vi ở bên Mỹ đi làm, chủ ít có đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận. Bị vì thấy thăng nầy nó nhịn nhục, nó tốt nó có hạnh tốt. Tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời, thì mới đem lại từ trường tốt để ảnh hưởng người kế tiếp. Dù người đó là chủ chúng ta đi nữa, cũng

ảnh hưởng được, không sao. Có người bạn tu ở Vancouver, đi vô đi làm thết rồi ông chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo trọc đầu tu luôn.

3) Thiên là phải làm sao? Xin ông chỉ cách thiên

Đây có phương pháp có sẵn; có video đích thân tôi làm, bị vì tôi ở đời cũng bị người ta lường gạt không ít, lường gạt nhiều lắm, Mà thậm chí tôi học được cái pháp này nhiều khi tôi chỉ cho người ta, người ta cũng bán đạo người ta ăn, chỉ cho người ta tu người ta lấy tiền, nhưng cho người ta thấy hậu quả của hành động họ phải đau khổ, thì đó là Thượng Đế cũng cứu chứ không có bỏ người

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp như sau :

	CAN\$	US\$
Vo Danh (CA)		200.00
Trong D Nguyen (OR)		100.00
Mme Huynh Ba	60\$CAD	39.47
An Danh Santa Clara (CA)		300.00
TD Thien Thuc		800.00
Nguyen Kim Thien Huong (New Castle)		20.00
Anh Ly (CA)		200.00
Truong Thuc Con (CA)		150.00
Bui Ngoc Long Nguyen Thi Hue Phan Ba Tam(TX)		100.00
Ho Van Dam (GA)		100.00
Huynh Tam T (MA)		100.00
Thai Hong Hue (GA)		300.00
Tran Liem Hue (Australia)	500\$AUS	234.38
Tang Bang (Vancouver)	100\$CAD	62.50
Lai Ngoc Tam (Calgary)	200\$CAD	125.00
Ha Quang (Montreal)	100\$CAD	62.50
Nguyen My Kim (Casino Express)	50\$CAD	31.25
Hung Dao &Loi Nguyen (CA)		100.00
Song Huynh (WI)		50.00

Còn trong quỹ đến ngày 10 tháng 2 – 2002 : 670\$

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v... do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau– email : aphancao@videotron.ca

Kính Thư

Phan Cao Thăng

THƠ

CHÚC XUÂN NHÂM NGỌ

MỸ cảnh mê hồn giảng tối tăm
 BỬU vật tâm linh chờ khai hội
 CHẤT vấn thiên cơ hồi luân vận
 NHI hồn thức giác sớm luyện tôi

MỪNG vui thánh ý sum vầy
 XUÂN trời khí đất đêm ngày dưỡng công
 NHÂM cùng với đốc khai thông
 NGỌ về mở rộng cổng trời thênh thang
 KINH Vô Vi sáng bằng an
 CHÚC Hồn gặp Vía ban tràn khí thanh
 QUÝ yêu một Đấng Trọn Lành
 BẠN hiền đàm đạo dững hành tiến xuyên
 SỚM khuya hưởng chí thượng thiên
 QUI về bến giác xa miền mộng mơ
 NGUYÊN căn tâm thật vô bờ
 NƠI thành đô hội mật mỡ can qua
 NƯỚC Cam Lộ tưới chan hòa
 TRỜI quang tỏa sáng muôn nhà Vô Vi.

Anh Nhi.
 (HCM,25/01/02)

TRÊN DÒNG ĐỜI ĐẠO

Phố vắng cùng tôi đón ánh sao
 Đèn soi bóng ngã tựa ai chào
 Đường xưa nhà cũ chân đơn lẻ
 Mẹ đón chờ tôi tựa thuở nào

Thuở nào men ấm tựa lòng tôi
 Nửa kiếp bon chen đã hết rồi
 Nhịp sống trong tâm là điểm đến
 Thế nhân cười tạm để hòa thôi

Hòa thôi ý sợ chước sân si
 Niệm Phật thường khi chẳng nghĩ suy
 Pháp Lý vườn thiền tôi độc bước
 Nương đời lập hạnh đạo Vô Vi

Vô Vi xuất nhập đời hư huyền
 Cắt đoạn tình Xuân chuyển pháp luân
 Biết nhận mình sai lìa tự ái
 Đơn hành hít thở khí linh huyền
 Linh huyền điển khí thở tâm bi
 Phật Tám hằng tâm mới thật chí
 Cứ ngỡ tu hành cho có tụ
 Nào ngờ gốc đạo vốn tự đi.

Năm Phương.
 (PN, 21/12/01)

CHÚT TÌNH VỀ QUÊ MẸ

Mẹ già trông ngóng các con thơ
 Ấy thế đàn con vẫn hưởng hồ
 Kể bước công danh người chuốc lợi
 Kiếm bao danh vọng bấy lệ rơi
 Khi sang sông ta nhờ người chèo lái
 Khi thành người ta nhớ mãi Mẹ Cha
 Câu ca dao từ muôn thuở xưa xa
 Đâu tìm thấy trong tâm hồn người mới
 Phía bên nọ lo đối đầu trực lợi
 Phía bên này địa ngục mở chờ ta
 Kiếp nhân sinh khổ nạn tới hằng hà
 Ví tham dục ẩn trong người ma quỷ
 Cho tôi xin quì dưới chân Pháp Lý
 Giữa trường đời đơn lẻ điển Vô Vi
 Cho tôi xin được tự thức xét suy
 Để giải thoát chính mình trong thế tục
 Cho tôi xin xa tâm hồn địa ngục
 Vượt mê đồ lo phản bản hoàn nguyên
 Cho tôi xin được núp bóng Mẹ hiền
 Miền an lạc có vườn thiền che bóng.

Quế Phương.
 (PN, 20/12/01)

THÔNG BÁO CỦA HAHVV DALLAS

Trong TBPTDN số 345 ngày 10/2/2002 thông báo order video Thiên Ca "Dũng Hành" (hệ dùng trong nước Mỹ-Canada) yêu cầu bạn đạo gửi về Hội Dallas.

1. Địa chỉ: VoVi Dallas/FortWorth Friendship Assc.
4806 Larue St
Dallas, TX 75211
hay: (972)458-6296 work (8:00AM-5:00PM) cho Tam Phan
hay: e-mail tam.phan@forneycorp.com
2. Check hay money order xin trả cho:
VoVi Dallas/FortWorth Friendship Assc.
Kính bái
Phan Bá Tâm

ĐÍNH CHÍNH VỀ BÀI BẠN ĐẠO VIẾT

Trong tuần báo PTĐN 341 ngày 13/1/2002, nơi trang 8 có đăng đoạn sau đây cần đính chính lại cho đúng vì máy thu nghe không rõ nên có sự sai sót.

Xin đăng lại như sau:

- 1- Cầu nguyện Đấng Toàn -Năng Toàn -Giác
Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn
Cầu xin lòng đặng tự nhiên
Khi vui, vui thoảng, khi buồn buồn qua
Cầu cho đặng tài ba lỗi lạc
Mà đem thân gánh vác việc đời
Lòng ta nguyện với lòng Trời
Gần đời cao thượng, xa đời nhỏ nhen.
- 2- Huỳnh-Lương một giấc cuộc đời in
Có trí, có mưu, phải xét mình
Danh lợi lớn là giành với giựt
Phú quý cao bởi mượn và xin
Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa
Một kiếp đeo đai mối nợ tình
Biết số, biết căn, tua biết phận
Đường xưa trở gót lại Thiên Đình
- 3- Đại Hội Dũng Hành Tân Tỵ niên
Disney Magic hội chung thuyền
Vô Vi ân độ ban thanh điển
Pháp Lý vận hành khí hạo nhiên
Tu sĩ minh tâm qui thiện lạc
Thiền gia kiến tánh hội đồng nguyên
Chơn linh phấn khởi lên bờ giác
Dự hội Bàn Đào cõi Phật Tiên

Xin thành thật cảm ơn
Ngọc Sương – Úc Châu
